



“พระราชทาน” โล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สพม. เขต ๓๕



...ครูไพรัตน์

จากความรักและชื่นชอบในโครงการคุณธรรมของนักเรียน “ต้นกล้าร่มชะจาว” เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่สนใจทำโครงการฯ เพียงเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.ลำปาง เขต ๒) แต่การเข้าร่วมประกวดบ่อยครั้งทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้เห็น ได้พบในสิ่งที่ไม่เคยพบ



นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา กระทั่งโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” โครงการฯ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนผู้บริหารโรงเรียน “ผอ.ธรณินทร์ เมฆศิริ” เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน (นโยบาย) ทำให้เกิดความร่วมมือในองค์กร (สบปราบพิทยาคม) ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ภาระงานของนักเรียนต้นกล้าร่มชะจาวลดลงเป็นลำดับ เมื่อกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ”

(๑๕ ค่ำ) เป็นนโยบายของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ “ผอ.สมจิต ดาวสุด” กำหนดให้กิจกรรมเข้าวัดวันพระเป็น “เอกลักษณ์” ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ “ผอ.สายัณห์ พรหมใส” (ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน) ร่วมกับ ดร.



บรรเจตพร สู้แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา



(สพฐ.) และคณะได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” ของนักเรียนวัดต่าง ๆ ที่ สพฐ. ให้ความสำคัญติดตามความต่อเนื่องของโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นฯ และมีความภูมิใจปลื้มปิติเป็นที่สุดเมื่อโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณ พระราชทานโล่เกียรติยศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (วาระจำนำโล่กับ สพฐ.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้รับพระราชทานโล่ดังกล่าว (เป็นการถาวร) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นการพัฒนาโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นฯ



สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง (วาระจำนำโล่...เป็นนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ให้ต่อเนื่องและเกิดการพัฒนายั่งยืนเป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนสืบไป)



สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง (วาระจำนำโล่...เป็นนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ให้ต่อเนื่องและเกิดการพัฒนายั่งยืนเป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนสืบไป)

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นจากความรักและชื่นชอบในโครงการคุณธรรมของนักเรียนกลุ่มต้นกล้าร่มชะจาว ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ศิริพร พรหมใจมา, บุชรินทร์ ทินวัง, เมเวีย อุ่นแก้ว, มุทิทา จันท์คำ และ



การประกวดโครงการคุณธรรม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ จังหวัดนครสวรรค์

คณະ) ด้วยการรวมกลุ่มสร้างงานจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และสิ่งแวดล้อมในถิ่นบ้านเกิด จากการทำงานที่ต่อเนื่องจึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการคุณธรรมในระดับต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส ด้วยความมุ่งมั่นโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้ผ่านการประเมินจาก สพท. ลำปาง เขต ๒ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายใน

หลวง” ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อุทยานธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ค่ายดังกล่าวทำให้นักเรียนเกิดแนวคิด การจัดกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” และได้นำสู่การปฏิบัติจริง ณ วัดวังพร้าว ตำบลสบปราบ (วัดนาร่อง) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กิจกรรมตอนเข้าร่วมไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม



อุทยานธรรม สันป่าตอง



ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ศึกษาภูมิปัญญาการทำกระทงเล็ก กระทงใหญ่ และในตอนบ่ายพัฒนาบริเวณวัดวังพร้าว ในตอนค่ำร่วมชบวนแห่กระทงของหมู่บ้านในงานประเพณีลอยกระทงอำเภอสบปราบ การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากชุมชนบ้านวังพร้าวสบทกเป็นอย่างดี จึงเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมของ ๔๖ หมู่บ้าน ๒๖ ศรัทธา (วัด) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพระ ๑๕ ค่ำ มาเป็นลำดับ

การพัฒนาโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม ๓ ด้าน (วัฒนธรรม ภูมิปัญญา จิตอาสา) ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ จึงได้รับการพิจารณาให้ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพ



รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาและประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และด้วยเมตตา พระอาจารย์พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวิโส วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ ให้เพิ่มชื่อโครงการ “โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕)

และด้วยภาระงาน กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเกินกำลังที่คณะกรรมการโครงการฯ (นักเรียน, ครูที่ปรึกษา) จะขับเคลื่อนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ โรงเรียนจึงได้กำหนดให้โครงการฯ เป็นงานนโยบายที่โรงเรียนให้การสนับสนุนภายใต้โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน และด้วยอาณิสสรความดีงามที่นักเรียนได้ปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับธนาคารออมสินพิจารณาให้ นางสาวศิริพร พรหมใจมา ประธานโครงการฯ เป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ (รุ่นที่ ๕) ปี ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติคุณบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท (๑๔ มกราคม ๒๕๕๕)



นางสาวศิริพร พรหมใจมา
ประธานโครงการฯ

ในการฉลองปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕) โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เช่น ร่วมชะจาวข้าวล้นบาตรเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมธรรมสังเวย เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ๘๔ พรรษา เป็นการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยใช้วัด ๖ วัด เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี และมีกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” (๑๕ คำ) เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ โดยใช้ ๒๖ วัดใกล้บ้านของนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม โดย



ศาสนพิธี

บายศรี กัลปพฤกษ์ กล่องข้าวใบตาล ไม้กวาดก้านมะพร้าว การตัดตุง กระดาษฯ และด้านจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด เช่น การพัฒนาศาสนสถาน



จิตอาสา (ฝายชะลอน้ำ)

คณะกรรมการนักเรียนศรัทธา วัดต่าง ๆ ร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาของทุกวัดร่วมกับคณะศรัทธานักเรียนวัดนั้น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมใน ๓ ด้าน คือ ด้านศาสนพิธี (สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม)

ด้านสืบสานภูมิปัญญาจากครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น บายศรี กัลปพฤกษ์ กล่องข้าวใบตาล ไม้กวาดก้านมะพร้าว การตัดตุง กระดาษฯ และด้านจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด เช่น การพัฒนาศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ปลุกและบำรุงรักษาต้นไม้สาธารณะ การสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ



สืบสานภูมิปัญญา

เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๕ อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ (๕๐,๐๐๐ บาท) เพื่อพัฒนาโครงการ จากการประกวดสุดยอดโครงการ ระดับชาติ “เด็กวันนี้ คิดดี ทำได้” สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๕ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดให้กิจกรรมเข้าวัดวันพระมีผลต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการกำหนดให้การเข้าวัดวันพระเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์) เป็นการพัฒนากิจกรรมเข้าวัดวันพระสู่ความยั่งยืนอีกส่วนหนึ่ง



สุดยอดโครงการ ระดับชาติ เด็กวันนี้ คิดดี ทำได้



“เข้าวัดวันพระ” ศาสนพิธี สืบสานภูมิปัญญา และจิตอาสา นักเรียนบ้านนาไม้แดง

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนให้ความสำคัญกับโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี



ภายใต้โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชนด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมหลักของโครงการฯ เข้าวัดวันพระให้เป็น “เอกลักษณ์” ของโรงเรียนและได้พัฒนาให้อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษา “เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน สอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านศาสนา ภูมิปัญญา และจิตอาสา โดยบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระฯ ส่งผลต่อคุณภาพและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน และคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน นำไปสู่การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์” (นายศานติกรศรี วงศ์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียน) นอกจากนี้แล้วยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงการคุณธรรม “เครือข่ายต้นกล้าร่มชะจาว” ด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนแกนนำ ๒๖ วัด มี



ทักษะในการจัดกิจกรรม การทำโครงการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการ ๒๖ วัด ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สำหรับในภาคเรียนที่ ๒ ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องและได้

จัดประชุมเสวนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสบปราบและนักเรียนแกนนำ ๒๖ วัด เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงได้พัฒนากิจกรรมอื่น ๆ เช่น ร่มชะจาวข้าวล้านบาตร, กิจกรรมส่งเสริมเด็กดีศรีสบปราบ, การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตามฤดูกาลของชุมชน เป็นต้น



ความต่อเนื่องกว่า ๕ ปี ของโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานโล่เกียรตินิยม โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ



เกียรตินิยม “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” เป็นการถาวร แก่โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ร่วมกับธนาคารออมสินพิจารณาให้ นางสาวมูทิตา จันทร์คำ ประธานโครงการ เป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับชาติ (รุ่นที่ ๗) ได้รับเกียรติคุณบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท (๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) นับเป็นนักเรียนคนที่ ๔ ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่ได้รับทุนดังกล่าว



นางสาวมูทิตา จันทร์คำ นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

กิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะศรัทธาและเจ้าอาวาส ๒๖ วัด ในอำเภอสบปราบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก พระครูโสภณจริยานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสบปราบ, พระอาจารย์ธนะพงษ์ ปภสสโร วัดหลวงสบปราบ พระอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ, นายธรรณิษฐ์ เมฆศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม, นายสายัณห์ พรหมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่สานต่อนโยบายอย่างต่อเนื่อง, นายทรงศักดิ์ หรั่งรอด, นายศานติกรดี วงศ์เขียว และนายเจริญ เย็นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นายไพรัตน์ อินทรโยธา, นายมนตรี โกศลบัณฑิตกุล, นางสาวกัญญา ลือใจ, นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาโครงการฯ ขอขอบคุณบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), เทศบาลตำบลสบปราบ, อบต.สบปราบ, อบต.แม่กัวะ, อบต.สมัย และ อบต.นายาง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้





โล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

และ

โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
(๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๗)

ประมวลภาพ ค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมตามโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับชาติ ๑๖-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ภาพหมายเลข ๑๐๑-๑๑๒)



ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าร่มชะจาว” โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ภาพหมายเลข ๒๐๑-๒๑๑)



ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ภาพหมายเลข ๓๐๑-๓๑๐๒)





นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ต้นกล้าประชาราษฎร์” โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ตามโครงการกักตุนน้ำดินด้วยเศษวัสดุท้องถิ่น

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖